

NĂM 2001 NGÀNH THỐNG KÊ BẮC NINH VƯỢT LÊN

đáp ứng tốt hơn thông tin kinh tế - xã hội
phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý

Nghiêm Đình Thuận
Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bắc Ninh

Năm 2001 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 ở các cấp, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm ngành Thống kê kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của ngành. Cũng như ngành Thống kê trong toàn quốc, nhiệm vụ đặt ra cho ngành thống kê Bắc Ninh rất nặng nề, ngoài khối lượng công tác như mọi năm, ngành còn phải tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống hóa số liệu lịch sử 5 năm 1996 - 2001, tham gia dự thảo xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 10 năm tiếp theo phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tổ chức thực hiện 2 cuộc điều tra lớn: Điều tra toàn diện các loại hình doanh nghiệp thời điểm 1/4 và Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 1/10/2001.

Ý thức được trách nhiệm của mình, nhằm từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Trung ương, của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và nhu cầu chung của xã hội, ngay từ đầu năm 2001, căn cứ kế hoạch thông tin Tổng cục Thống kê giao và nhu cầu phục vụ địa phương, ngành đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch công tác tổng thể cả năm để triển khai thực hiện ở văn phòng Cục và giao cho các phòng thống kê huyện, thị xã. Sửa đổi bổ sung hoàn thiện một bước qui chế chấm điểm thi đua và duy trì nền nếp chế độ họp giao ban hàng tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng tiếp theo. Nhờ vậy đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành và bảo đảm cho kế hoạch công tác có tính thực thi, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

Với lợi thế của một tỉnh có diện tích tự nhiên gọn, trình độ dân trí cao, là điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, nên cùng với việc phấn đấu đáp ứng đầy đủ, kịp thời hơn các yêu cầu thông tin phục vụ TƯ và địa phương, ngành Thống kê Bắc Ninh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng số liệu thống kê, phản ánh sát hơn tình hình kinh tế - xã hội diễn ra ở địa phương. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến hệ thống biểu mẫu báo cáo để đáp ứng yêu cầu thông tin của Tổng cục Thống kê, vừa thiết thực phục vụ địa phương. Bổ sung thêm các chỉ tiêu thống kê phản ánh hiệu quả của nền sản xuất, vốn đầu tư phát triển, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn và các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội môi trường cho phù hợp yêu cầu đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV đã đề ra, cũng như yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi bổ sung về phân bố mẫu điều tra, đổi mới công tác lựa chọn, bố trí điều tra viên và tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra thống kê, kiểm tra phương pháp chế độ, để nâng cao mức chính xác của thông tin thống kê ngay từ khâu thu thập ban đầu, làm cơ sở để nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê. Tập trung chỉ đạo làm tốt hơn báo cáo đánh giá tổng hợp tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm, xuất bản phát hành rộng rãi đến các đối tượng dùng tin trong tỉnh và Trung ương. Riêng báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2001, ngành đã chủ động dự báo sớm tốc độ tăng trưởng, mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến độ thực hiện kế hoạch của hầu hết các ngành, lĩnh vực văn hóa xã hội với chất lượng thông tin

cao hơn, được dư luận chung đồng tình, Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng sử dụng. Các cuộc điều tra thống kê được triển khai thực hiện đúng qui trình, phương pháp, tiến độ thời gian và bảo đảm đầy đủ hơn về phạm vi thu thập thông tin.

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ được quan tâm. Trong năm đã có thêm 9 cán bộ tốt nghiệp tại chức đại học kinh tế, 2 cán bộ trúng tuyển lớp đại học tại chức Thống kê, xét cử 3 cán bộ theo học lớp trung cấp lý luận chính trị và hàng chục lượt cán bộ dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học. Đội ngũ cán bộ của ngành đã từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Cùng với nguồn kinh phí do Tổng cục Thống kê cấp, ngành đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương bảo đảm cơ bản ổn định trụ sở làm việc của Phòng Thống kê huyện Từ Sơn, huyện Gia Bình (hai huyện mới tái lập) và tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc ở văn phòng Cục và một số phòng thống kê huyện, thị xã. Đầu tư thêm máy và hoàn thiện xây dựng mạng máy tính nội bộ, bảo đảm toàn bộ cán bộ, công chức ở văn phòng Cục thực hiện được công tác chuyên môn trên máy tính.

Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức toàn ngành, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2001 ngành Thống kê Bắc Ninh đã đạt được thành tích đồng bộ trên nhiều mặt, nhất là có bước phát triển rõ nét trong kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Hoàn thành đầy đủ, kịp thời hàng trăm lượt báo cáo và 20 cuộc điều tra thống kê với chất

lượng số liệu chính xác hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng ở địa phương. Tổng cục Thống kê đánh giá hoàn thành 99,98% kế hoạch, xếp thứ 5 trong 61 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, vượt 7 bậc so với năm 2000, là đơn vị dẫn đầu các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc và được Chính phủ tặng cơ thi đua về đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2001. Ngành cũng được địa phương đánh giá là đơn vị có chuyển biến, tiến bộ nhất trong khối các cơ quan kinh tế tổng hợp của tỉnh, được UBND tỉnh tặng cơ thi đua. Những kết quả mà ngành Thống kê Bắc Ninh đã phấn đấu đạt được trong năm 2001 là thành tích thiết thực chào mừng 46 năm ngày truyền thống của ngành.

Tuy nhiên, để hoạt động thống kê phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội của các cấp, các ngành, trong những năm tới ngành Thống kê Bắc Ninh cần khắc phục thiếu sót, tập trung làm tốt hơn một số vấn đề:

- Tích cực phối hợp với các vụ chuyên môn của Tổng cục Thống kê để nghiên cứu, đổi mới hệ thống các chế độ báo cáo và điều tra thống kê cho phù hợp với nhu cầu thông tin của Chính phủ và của địa phương. Tiếp tục bổ sung các chỉ tiêu đánh giá về cơ cấu theo thành phần kinh tế, các chỉ tiêu về thị trường, lao động và thu nhập của người lao động, về khoa học, công nghệ,... Đồng thời chủ động đổi mới phương pháp điều tra thu thập, xử lý số liệu để nâng cao độ tin cậy của thông tin thống kê;

- Tăng cường hơn nữa công tác phân tích thống kê, dự báo kinh tế và từng bước mở rộng biên soạn, phát hành các ấn phẩm thống kê dưới các hình thức: Tờ gấp tóm tắt những chỉ tiêu thống kê chủ yếu; Niên giám Thống kê tổng hợp và chuyên

ngành; kết quả các cuộc điều tra... để phổ biến rộng rãi thông tin thống kê phục vụ nhu cầu chung của xã hội;

- Tiếp tục đầu tư để mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

chuyên môn của toàn ngành. Trước mắt trong năm 2002, trang bị máy tính đến tất cả các phòng thống kê huyện, thị xã.